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 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)      
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องที่พิจารณา 

 

มาตรา ๒๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

                           มาตรา ๓๐ รัฐวิสาหกิจ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

มาตรา ๓๒  กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
 กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 

มาตรา ๑๓       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มอ านวยการ 

 ส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                

   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ๑๒๖,๙๖๖,๙๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -   บาท 

    กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณจ านวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาค
การผลิต/บริการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีแผนในการท าการวิจัย พัฒนา ที่สามารถน าไปใช้ในภาคการ
ผลิต/บริการ จ านวน ๑ แผน เป็นแผนเกี่ยวกับเรื่องอะไร และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏ
ว่ามีการวางแผนไว้ในแต่ละปีจ านวน ๑ แผน หน่วยงานมีแผนที่จะท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร 



 
๒ 

- ตามหมวดเงินงบอุดหนุน ประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของหน่วยงานปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ หน่วยงาน
มีแผนที่จะด าเนินการจ่ายเงินล่วงหน้าอย่างไร หลักเกณฑ์ในการประมาณรายจ่ายล่วงหน้าเป็นอย่างไร  และควร
ท าการเร่งด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ เช่น 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราควบคู่กับการแก้ไขปัญหายางพาราด้วย 

- จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวกับการวิจัยเรื่องกระชายด าซึ่งมีการพิสูจน์
โครงสร้างของกระชายด า หน่วยงานควรมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ในการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์กระชายด า ให้สามารถน าไปสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ทางด้านมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์ 

- ตามพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรมดา้นชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม หน่วยงานควรมี
แนวคิดในการพัฒนาและน าเทคโนโลยีมาใช้สร้างประโยชน์ทางคุณค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งควรมีการตั้งเป้าหมาย
เพ่ือท าให้โครงสร้างพ้ืนฐานประสบความส าเร็จภายใน ๕ ปี และควรมีการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านนี้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ควรหาพันธมิตรทางด้านการตลาด สร้างเครือข่ายในการจัดส่งสินค้าไปด้วย 

- หน่วยงานได้มีการคิดค้นยาต้านโรคเอดส์หรือไม่ ส่วนการผลิตยาต้านโรคมะเร็ง มีการท าความตก
ลงกับบริษัทเอกชนอย่างไร เพราะเหตุใดจึงไม่ร่วมมือกับองค์กรเภสัชกรรมท าการผลิตยาดังกล่าวขึ้นมา โรคทาลัสซีเมีย
มีการค้นคิดสูตรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน ๙๖ ล้านบาท ใน
แผนงานมีกิจกรรมใดบ้างและในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานมีรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณหรือไม่ 
 

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๘๘๐,๖๑๘,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -   บาท 

    กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- การส่งเสริมในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป สถาบันได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์อย่างไร มีการปรับปรุงในส่วนใด ผลการด าเนินงานท่ีพัฒนาปรับปรุงการบรรจุภัณฑ์ ๑๐ รายการมีอะไรบ้าง 
พร้อมท้ัง ขอทราบบทบาทการท างานและผลงานวิจัยของหน่วยงานว่ามีความซ้ าซ้อนกับการท างานของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือไม่ ผลงานทางการวิจัยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

- ภายหลังจากท่ีมีหน่วยงานแยกออกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ส านักงานยังคงมีความสัมพันธ์ยึดโยงกับหน่วยงานต่างๆท่ีแยกตัวออกไปหรือไม่ และภารกิจของหน่วยงานมีความ
ซ้ าซ้อนกันหรือไม่ ผลงานการวิจัยของแต่ละหน่วยงานเป็นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใด ซึ่งเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน
งานวิจัยกันหรือไม่อย่างไร 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นขอทราบ
รายละเอียดผลงานวิจัยว่าต้องเป็นการใช้เงินงบประมาณตามปกติ หรือเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณในการ
ท าการศึกษาวิจัย หน่วยงานมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจ าปีและเงินนอกงบประมาณอย่างไร และ
ควรแยกงานวิจัยท่ีต้องใช้งบประมาณประจ าปีและเงินนอกงบประมาณอย่างชัดเจน 

- ตามแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดงบเงินอุดหนุน รายการท่ี ๓ ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 



 
๓ 

งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ หน่วยงานจะมีวิธีการเขียน
งานวิจัยในแต่ละปีอย่างไร ซึ่งในรายละเอียดของโครงการจะเป็นงานเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิก ในการ
ด าเนินการดังกล่าวจะมีความซ้ าซ้อนกับกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ีมีภารกิจเน้นความเปน็เลิศด้านเซรามิกหรือไม่ 

- ตามเป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในเชิงปริมาณ โรงงานปุ๋ยต้นแบบท่ี
สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานมีแผนท่ีจะ
ท าโรงงานปุ๋ยต้นแบบจ านวน ๗๐ โรงงาน แต่ปรากฏว่ามีการด าเนินการประสบผลส าเร็จเพียง ๗ โรงงาน เนื่องจาก
เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ โรงงานต้นแบบมีสเปกในการด าเนินการอย่างไร หน่วยงานได้ท าการประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ค าแนะน าและความรู้เกี่ยวกับโรงงานปุ๋ยต้นแบบอย่างไร เมื่อมีผลงานการวิจัยเป็น
ผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ท าให้ในเชิงพาณิชย์ยังคงไม่ประสบผลส าเร็จ ท้ังนี้ 
หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑแ์ละร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าว 

- ตามแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ผลผลิตการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หมวดงบลงทุน รายการท่ี ๗ เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพส าหรับการเลี้ยงจุลินทรีย์ท่ีเป็นเส้นใย ๑ ชุด 
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหมวดงบเงินอุดหนุนรายการท่ี ๖ ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างโรงงานน าร่อง
มาตรฐานส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากผลผลิตงานวิจัยระยะท่ี ๑ สายการผลิตเครื่องดื่มและสายการผลิตผลไม้
อบแห้ง งบประมาณ ๔๐,๖๒๒,๐๐๐ บาท และรายการท่ี ๘ ค่าใช้จ่ายโครงสร้างอาคารปฏิบัติการพิเศษแยกสายพันธุ์
สาหร่าย (น้ าจืดและน้ าเค็ม) ส าหรับสนับสนุนการวิจัยเชิงธุรกิจเพื่อพลังงานทดแทน (จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
สาหร่าย วว.) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ  

- หน่วยงานควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน ซึ่งในอนาคตถือว่าพลังงานทดแทนเป็น
เรื่องท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ซึ่งมีแผนในการส่งเสริมและด าเนินการวิจัยเพื่อเป็นพลังงานทดแทนอย่างไร  
ส่วนการท าแผนยุทธศาสตร์ในการต่อยอดและขยายกิจการสาขาในเชิงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ให้แก่
ผู้ประกอบการ SME หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ขยายกิจการอย่างไร 

- โรงงานปุ๋ยจ านวน ๓๑๗ แห่ง มีโรงงานปุ๋ยจ านวนกี่แห่งท่ีสามารถผลิตได้เอง และโรงงานปุ๋ยกี่แห่งท่ี
ไม่อาจท าการผลิตปุ๋ยได้ หน่วยงานได้ท าการตรวจสอบการด าเนินกิจการและมีวิธีการพิสูจน์การผลิตปุ๋ยอย่างไร ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์นั้นหน่วยงานมีความจ าเป็นหรือขาดแคลนครุภัณฑ์เพียงใด มีซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
หรือไม่ การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ท้ังนี้ ขอทราบโรงงานปุ๋ยท้ัหมดมีจ านวนกี่แห่งและ
ตั้งอยู่ในจังหวัดใด ส่วนการวิจัยเรื่องสูตรปุ๋ยจะท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและพืชอย่างไร 

 

             องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ    ๗๗๗,๐๗๙,๙๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานในการถ่ายทอดสาระและให้  
การพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงแหล่งความรู้



 
๔ 

ดังกล่าวอย่างไร มีการให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์หรือไม่ การด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีกี่แห่งที่ใดบ้าง    
แยกเป็นพิพิธภัณฑ์ในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดจ านวนเท่าใด หน่วยงานมีแนวทางในการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ในจังหวัดที่ไม่มีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานถึงแนวทางในการแก้ปัญหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปีปัจจุบัน      
มีจ านวนที่ลดลง หน่วยงานมีแนวทางในการส่งเสริมตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความ
สนใจที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานถึงเงินนอกงบประมาณในแต่ละปีมีจ านวนมากน้อยเพียงใดเงินนอก
งบประมาณดังกล่าวไดม้าจากการจ าหนา่ยวารสาร ค่าเข้าชมและรายได้อื่น ๆ ในแต่ละปีมีจ านวนเท่าใด หน่วยงาน
บริหารจัดการเงินนอกงบประมาณดังกล่าวไปเพื่อการใด ขอรายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ด้านวิทยาศาสตร์กับองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่างประเทศหรือไม่ 

- จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นหน่วยงานได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ได้ รับ
จัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟูและป้องกันความเสียหายอุทกภัยอย่าง
บูรณาการและได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ ได้รับจัดสรรเป็นจ านวนเท่าใด ได้รับจัดสรร    
เพื่อด าเนินการในส่วนใด 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดในผลผลิตการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ งบลงทุน        
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ โครงการสร้างนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CClimate Change) พร้อมติดตั้ง  
๑ ชุด จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การสร้างนิทรรศการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ใดมีเป้าหมายใน            
การด าเนินการกับบุคคลใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งบเงิน
อุดหนุน ค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งบประมาณจ านวน 
๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การด าเนินงานเป็นการด าเนินงานในคราวเดียวหรือเป็นการด าเนินการที่กระจายไปยัง
ภูมิภาค การจัดมหกรรมดังกล่าวจะด าเนินการในพ้ืนที่ใดบ้าง มีแนวทางในการให้นักเรียน นักศึกษา มีภูมิล าเนา  
อยู่ในต่างจังหวัดใดมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือไม่ การด าเนินงานควรมีการกระจายการด าเนินการใน        
ทุกจังหวัด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ ๙) 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น
จ านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยในปี ๒๕๕๖ ขอรับจัดสรรจ านวน 
๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท โครงการดังกล่าวไดผู้้รับจ้างแล้วหรือไม่ ค่าควบคุมงานกอ่สร้างท่ีมีจ านวนที่ไมเ่ท่ากนัในแตล่ะปี
เป็นเพราะเหตุใด ค่าควบคุมงานก่อสร้างกับค่าควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า        
มีความแตกต่างกันอย่างไร เหตุใดต้องขอรับจัดสรรเพ่ือด าเนินการแยกส่วนออกจากกัน ค่าควบคุมงานก่อสร้าง
ชิ้นงานนิทรรศการดังกล่าว มีผู้ประกวดราคาแล้วหรือไม่ การด าเนินการถึงขั้นตอนใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับค่าก่อสร้างอื่น ๆ รายการค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ แห่ง  
งบทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ขอรับจัดสรรในปี ๒๕๕๖ จ านวน 



 
๕ 

๙๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรรมาธิการเห็นว่าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมีความส าคัญเพราะเป็นศูนย์รวมทางด้าน
งานวิทยาศาสตร์ การด าเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดมีการประกวดราคาแล้วหรือไม่ 

- กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานในการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์
เคลื่อนที่ ควรด าเนินการในทุกจังหวัดโดยจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ในแต่ละจังหวัดจ านวน ๒ ครั้งต่อปี 
และในการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์หน่วยงานควรก าหนด
เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสองล้านกว่าคนในปี ๒๕๕๖ เป็นสามล้านกว่าคนใน
ปี ๒๕๕๗ 

 

    กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา    ๒๐๖,๓๑๓,๑๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามแนวทางในการด าเนินงานโครงการปรับปรุงห้องไร้เสียงสะท้อนเพ่ือรักษา
มาตรฐานแห่งชาติการวัดทางเสียง การด าเนินการดังกล่าวเป็นการวัดเสียงกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใด          
การด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ใด มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด  

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) มีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรัง AEC อย่างไร 
        

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในก ากับ     ๓๐,๙๒๒,๖๔๙,๘๐๐ บาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ๑,๓๕๔,๘๕๘,๗๐๐  บาท 

               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนในภาพรวมและส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสรุปประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 

- จากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตไปยังหน่วยงาน
ทั้งหมด ๘ ข้อ หน่วยงานด าเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าวหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟ้ืนฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการและ
ได้รับจัดสรรจากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวนเท่าใด ใช้เพ่ือด าเนินการในโครงการใดบ้าง การด าเนินการดังกล่าวประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดขอรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานจ านวนหนึ่งร้อยยี่สิบหกล้าน
บาท มีการเบิกจ่ายแค่ ๐.๗% เหตุใดจึงมีการเบิกจ่ายงบลงทุนในจ านวนที่น้อยมาก เหตุที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าเป็น
เพราะหน่วยงานต้องด าเนินการตามโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบกลาง ฯ และจากพระราชก าหนด ฯ อันท าให้
ภารกิจหลักของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้อนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง     
ได้พิจารณางบประมาณของหน่วยงานโดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับภารกิจในการปลูกป่า ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกป่า
ได้แก่ช่วงเวลาใด การปลูกป่าในปีที่ผ่านมาหน่วยงานใช้ต้นกล้าจ านวนกี่ต้น ปลูกในพ้ืนที่ใดบ้าง ขอรายละเอียด



 
๖ 

ย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน ว่าหน่วยงานด าเนินการปลูกป่าในพ้ืนที่ใดบ้าง ประสบผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใด ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานมีจ านวนเท่าใด ขอสถิติพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ
ไทยมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร ทั้งนี้ กรรมาธิการเห็นว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าควรแก่การดูแล
รักษาไว้ ภารกิจในการปลูกป่าควรมีภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง หน่วยงานควรเป็นหน่วยงานที่เพาะพันธุ์กล้าไม้
และดูแลรักษาป่าไม้ทีป่ลูก ภารกิจในการปลูกป่าควรขอความรว่มมือไปยังภาคเอกชนที่พร้อมทีจ่ะมีส่วนรว่มในการ
ปลูกป่า การขอความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศไปในตัว 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรของหนว่ยงาแยกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานมีจ านวนเท่าใด ลูกจ้างของหน่วยงานได้รับค่าจ้างวันละเท่าใด ขอรายละเอียดและ
หลักฐานการลงลายมือชื่อรับค่าจ้างของพนักงานลูกจ้างดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๕๕ ที่มีการเบิกจ่ายเพียง ๕๔% 
ระยะเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณที่เหลืออยู่กับงบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายหน่วยงานมีแนวทางใดในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดในการ
เบิกจ่าย การเบิกจ่ายที่มีความล่าช้าสืบเนื่องจากการด าเนินโครงการใด 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมดกี่ชนิด ได้แก่ชนิด
ใดบ้าง มีแผนในการจัดซื้ออาวุธปืนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการปฏิบัติธรรมของบุคลากรของ
หน่วยงานที่ผ่านมา งบประมาณในการด าเนินการดังกล่าวเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนใด ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค าสั่ง ผลสรุปการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นเอกสาร    
ส่งให้แก่คณะกรรมาธิการ ฯ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดที่ปัจจุบันเกิดแผ่นดินทรุด
รายวัน หน่วยงานมีการศึกษา วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดแผ่นดินทรุดหรือไม่ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภารกิจดังกล่าวจะเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานมีความเกี่ยวกับและมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอย่างไร มีการบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ   
ผลการด าเนินการในปัจจุบันมีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด มีการร่วมมือกับกรมที่ดินเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกันในการ
ด าเนินการหรือไม่ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบในพ้ืนที่ดอยแม่สลอง มีการเพิกถอนกรรมสิทธิ์แล้วหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับภารกิจการบริหารจัดการกับทรัพยากรน้ า ควรก าหนดเป็นวาระ
แห่งชาติ ตลอดจนก าหนดแผนแม่บทและแผนในการบริหารจัดการน้ าใน ๒๕ ลุ่มน้ า รวมทั้ง ห้วย หนอง คลอง บึง 
อยา่งเป็นระบบ การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการทรพัยากรน้ าควรค านึงถึงพื้นที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
และควรจัดสรรงบประมาณกระจายในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา  
หมอกควันและไฟป่ามีแผนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาคเหนืออย่างไร การด าเนินการที่ผ่านมาประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า มีแนวทางในการแก้ไขชุมชนที่มีการบุกรุกป่า
อย่างไร หน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ใดในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ดูแลป่าในชุมชน 



 
๗ 

- การด าเนินการสามารถแก้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้หรือไม่ จากปัญหาที่มีการบุกรุกในแหลมตะลุมพุก 
หน่วยงานรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ กรรมาธิการเห็นว่าการแก้ปัญหาโดยการหาพ้ืนที่
ให้ประชาชนใหม่ ไม่น่าจะใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนัก เพราะจะเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าใหม่อีกต่อไป 
หน่วยงานควรแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ดังกล่าว และส่งเสริมให้ประชาชนมีความหวงแหนป่าไม้     
อันเป็นที่อยู่ขอนตน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาป่าด้วย 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตระบบอ านวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ขนาด ๑ เครื่องยนต์ ๖ ที่นั่ง พร้อม
อุปกรณ์ ๑ ล า งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ การจัดตั้ง
ดังกล่าวเพียงพอต่อการด าเนินการหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนในการด าเนินการอย่างไร ขอรายละเอียดการด าเนินโครงการดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนด าเนินงานภายใต้โครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหตุใดหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
โครงการดังกล่าวทั้งที่เมื่อพิจารณาจากพันธกิจและภารกิจหน่วยงานแล้วไม่มีความสอดคล้องกับ พันธกิจและ
ภารกิจแต่อย่างใด ขอรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานว่ามีความสอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจของ
หน่วยงานอย่างไร ทั้งนี้ ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานโครงการดังกล่าวมากกว่า 

 

รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,                    
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 

     นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

              สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
       นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,                    
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยลงร้อยละ ๕ 

     นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยลงร้อยละ ๐.๐๑  



 
๘ 

 

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,                    
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

    กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพ่ือการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

    ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,                    
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
เลิกประชุมเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา   

                             นางสาวนภาพร  ก่อแกว้  ผู้สรุปผลการประชุม 
         นายไชยกร  สุทโธ ผู้สรปุผลการประชมุ  

                         นางสาววิภาณ ี สมประสงค์  ผูบ้ันทึกข้อมูล
                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาร่าง

                         พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
         ส านักกรรมาธิการ  ๑ 


